

Số: /BC-UBND

Cốc Lếu, ngày 27 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023
trên địa bàn phường Cốc Lếu

Thực hiện kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 06/02/2023 của UBND thành phố Lào Cai về việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2023. UBND phường Cốc Lếu báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn phường cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Những ưu điểm và kết quả đạt được

1.1. Về việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật

Năm 2023 UBND phường đã ban hành kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 06/02/2023 về theo dõi công tác thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn phường; Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 15/3/2023 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 39/QĐ-TTg ngày 28/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành năm 2023 phường Cốc Lếu.

Tiến hành tuyên truyền cho cán bộ công chức phường vào các buổi giao ban đầu giờ trong tuần đồng thời chỉ đạo cán bộ công chức thường xuyên nắm bắt các văn bản chỉ đạo của cấp trên về lĩnh vực liên quan đến thi hành pháp luật. Chỉ đạo các công chức chuyên môn triển khai thực hiện theo nội dung kế hoạch và nội dung mình phụ trách, cụ thể tập trung theo dõi các trọng tâm như theo dõi thi hành luật xử lý vi phạm hành chính; theo dõi thực hiện các quy định của Luật Hộ tịch; Luật khiếu nại, Luật tố cáo; Luật đất đai; Luật an toàn thực phẩm trên địa bàn phường.

Kết quả thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn phường Cốc Lếu năm 2023 đạt 100% kế hoạch đề ra.

Việc điều tra, khảo sát và việc xử lý kết quả theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện theo quy định.

Việc thực hiện chế độ báo cáo công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật hàng năm được thực hiện theo đúng quy định và đảm bảo thời gian.

1.2. Về các điều kiện đảm bảo cho công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.

Về tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật: Thường xuyên quan tâm và củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác xử lý vi phạm hành chính và các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ này, nhất là sắp xếp, bố trí cán bộ công chức thực hiện. Nguồn kinh phí và trang bị các thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác xử lý vi phạm hành chính được thực hiện theo đúng quy định.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Hàng năm UBND phường lồng ghép vào các đợt tuyên truyền pháp luật và qua các buổi họp, giao ban tuyên vận và các buổi họp tổ dân phố để triển khai tuyên truyền cho toàn thể nhân dân kịp thời nắm bắt các quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. UBND phường đã cử cán bộ, công chức tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng xử phạt vi phạm hành chính do Sở Tư pháp và UBND thành phố tổ chức. Nắm chắc nội dung của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong từng lĩnh vực nâng cao kỹ năng lập biên bản, soạn thảo quyết định xử phạt vi phạm hành chính, xác định các trường hợp cần thiết và trình tự thủ tục áp dụng các biện pháp xử lý hành chính và biện pháp ngăn chặn, bảo đảm thực hiện quyết định xử lý hành chính.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Khó khăn, vướng mắc xuất phát từ các quy định pháp luật

- Cơ sở vật chất kỹ thuật còn thiếu, nhất là các phương tiện, trang thiết bị theo các chuyên ngành chưa đảm bảo (Chưa bố trí được kho thông, giữ phương tiện, tang vật vi phạm ...).

- Các cán bộ, công chức làm công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính là các cán bộ, công chức chuyên môn kiêm nhiệm. Do trong cùng một thời gian một người phải đảm đương nhiều nhiệm vụ nên công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính chưa thực sự được đầu tư, quan tâm.

2.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ

Công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật về xử lý vi phạm hành chính đã được triển khai thực hiện, tuy nhiên chưa đáp ứng với yêu cầu thực tế; hình thức phổ biến chưa đa dạng để phù hợp với từng đối tượng riêng biệt dẫn đến tình trạng một số người dân chưa nắm bắt được các quy định về xử lý vi phạm hành chính.

2.3. Việc phối hợp giữa các ngành, cơ quan chức năng trong xử lý vi phạm hành chính

Công tác phối hợp trong việc triển khai thực hiện giữa gia đình và chính

quyền địa phương, giữa các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội có liên quan trong việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính chưa hiệu quả, chưa đồng bộ.

2.4. Nguyên nhân

a) Nguyên nhân chủ quan

Công tác tuyên truyền, phổ biến quán triệt pháp luật về xử lý vi phạm hành chính mặc dù đã được quan tâm thực hiện, nhưng còn chưa đi vào chiều sâu nên chưa thực sự phát huy hiệu quả cao nhất vào nhận thức của đông đảo cá nhân, cơ quan, tổ chức. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính còn thiếu và còn kiêm nhiệm nhiều các công việc khác.

b) Nguyên nhân khách quan

Trình độ dân trí của một số bộ phận người dân còn thấp, ý thức chấp hành pháp luật chưa cao, còn một số lượng không nhỏ các đối tượng không ý thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Các đối tượng có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, thu nhập thấp hoặc không có thu nhập, tài sản không có giá trị để kê biên, không có việc làm ổn định.

II. KẾT QUẢ THEO DÕI TÌNH HÌNH THI HÀNH PHÁP LUẬT

1. Đánh giá chung về tình hình thi hành pháp luật

1. Tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) theo thẩm quyền

1.1. Tính kịp thời đầy đủ của việc ban hành văn bản QPPL

Kết quả, tiến độ rà soát văn bản quy phạm pháp luật: Nhìn chung, hệ thống văn bản QPPL do HĐND và UBND phường ban hành trong những năm qua đều phù hợp về thẩm quyền, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương, đáp ứng yêu cầu triển khai, quy định cụ thể hóa các văn bản QPPL của các cơ quan nhà nước cấp trên và cụ thể hóa các Nghị quyết Đại hội Đảng nhằm tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội thuộc địa bàn phường quản lý.

Kết quả, tiến độ ban hành văn bản: Trong năm 2023, HĐND&UBND phường không ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

1.2. Chất lượng ban hành văn bản quy định chi tiết

Trong năm 2023, HĐND&UBND phường không ban hành văn bản quy phạm pháp luật, nên không đánh giá chất lượng ban hành văn bản QPPL.

2. Tình hình bảo đảm các điều kiện cho thi hành pháp luật

Trên cơ sở triển khai công tác tập huấn pháp luật của tỉnh, huyện UBND phường đã cử cán bộ, công chức đi tham gia tập huấn đầy đủ, đúng thành phần.

Tổ chức bộ máy và số lượng biên chế phục vụ công tác thi hành pháp luật của UBND phường đến thời điểm hiện tại có 20 biên chế (thiếu 03 biên chế so với chỉ tiêu). UBND phường đã bố trí sắp xếp đúng chuyên môn, đảm bảo nguồn nhân lực để theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn.

Để đáp ứng về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật, UBND phường đã cử cán bộ công chức tham gia tập huấn các lớp do cấp trên mở, để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ nhằm thực hiện tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ.

Về kinh phí, hàng năm trên cơ sở Nghị quyết HĐND tỉnh giao dự toán thu chi ngân sách trên địa bàn, UBND phường đã phân bổ ngân sách cho công tác theo dõi thi hành pháp luật theo đúng dự toán.

3. Tình hình tuân thủ pháp luật

3.1. Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền

Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Trong năm UBND phường đã thực hiện tự kiểm tra, rà soát công tác ban hành và thi hành các văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan ban hành. UBND phường đã chuẩn bị các điều kiện, hồ sơ phục vụ cho công tác thanh tra, kiểm tra của các cơ quan cấp trên, qua kiểm tra không có sai phạm, nhưng đã phát hiện các thiếu sót, hạn chế kịp thời kiến nghị, xử lý khắc phục góp phần tăng cường hiệu quả của công tác theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn.

Tình hình thi hành pháp luật của cơ quan nhà nước và người có thẩm quyền qua công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đề nghị, kiến nghị: Lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính quyền xã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư đúng quy định của pháp luật. 100% vấn đề phát hiện đều được xử lý hoặc kiến nghị cấp trên xử lý.

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND nêu cao trách nhiệm trong việc tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/01/2023 - 20/11/2023 UBND phường đã tiếp 21 lượt công dân với 21 người; tiếp nhận 26 đơn trong đó có 24 đơn phản ánh, kiến nghị; 02 đơn tố cáo; đã giải quyết 26/26 các đơn cơ bản được thực hiện giải quyết đúng thời gian, đúng thẩm quyền.

3.2. Tình hình tuân thủ pháp luật của tổ chức, cá nhân

- Tình hình vi phạm hành chính: Từ ngày 01/01/2023 - 20/11/2023

UBND phường xử phạt là 98 trường hợp với số tiền phạt là 65.500.000 (Hai mươi chín triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng chẵn)

Thuộc các lĩnh vực các lĩnh vực đất đai, đô thị, y tế, thuế, Quốc phòng cơ yếu, kế hoạch đầu tư.

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN

Tồn tại, hạn chế:

Số lượng các văn bản QPPL lớn, nhiều nội dung khó, phức tạp; trong khi đó, công chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước là kiêm nhiệm do đó ảnh hưởng đến

chất lượng và tiến độ công việc đặc biệt là cán bộ, công chức ở cấp phường, một số lĩnh vực vẫn còn nhiều vi phạm như lĩnh vực đất đai, đô thị.

Nguyên nhân:

Do còn thiếu cán bộ chuyên trách, chỉ tập trung vào vai trò, nhận thức của từng thành viên trong đơn vị trong việc chấp hành pháp luật.

Ý thức chấp hành pháp luật của một số bộ phận cá nhân, tổ chức còn hạn chế, thường xuyên lợi dụng kẽ hở của pháp luật để thực hiện hành vi vi phạm.

Trên đây là báo cáo của Ủy ban nhân dân phường Cốc Lếu về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023./.

Nơi nhận:

- Phòng Tư pháp thành phố;
- TT Đảng uỷ- HĐND phường;
- Lưu VP, TP.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Bùi Thị Phương Thảo